

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO HỘI TRẠI
TÌNH NGUYỆN VIÊN,
THANH NIÊN CHỮ THẬP ĐỎ
TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 227/BC-BCD

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ T. HƯNG YÊN	
ĐẾN	Số... 76.....
	Ngày... 20 / 8... / 2018...
	Chuyên... Ban T. G. H. H. T. T. V.

BÁO CÁO

**Kết quả Hội trại Tình nguyện viên - Thanh, thiếu niên
Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V**

Từ ngày 02-04/8/2018, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V (sau đây viết tắt là Hội trại) với chủ đề "Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ - Hành động vì cộng đồng". Đây là hoạt động tôn vinh, khen thưởng các tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, là dịp trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của thanh niên, tình nguyện viên, qua đó giáo dục lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm cộng đồng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác Chữ thập đỏ và lực lượng tình nguyện viên, thanh niên (sau đây viết tắt là trại sinh), đồng thời góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Ban Chỉ đạo Hội trại báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ CHUẨN BỊ HỘI TRẠI

Ngày 20/3/2018, Trung ương Hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch phối hợp số 58/KH-TUHCĐD-GDĐT-TWĐ về việc tổ chức Hội trại; phối hợp lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội trại (có sự tham gia của 3 đơn vị), phân công trách nhiệm cụ thể. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ đã lập Ban Tổ chức của thành phố, quan tâm chỉ đạo trực tiếp Hội Chữ thập đỏ, Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công an, Sở Y tế TP. Cần Thơ triển khai các nội dung hoạt động của Hội trại.

Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức Hội trại đã phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát thực địa, làm việc với Ủy ban nhân dân, Hội Chữ thập đỏ, Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, Bộ tư lệnh Quân khu 9; chuẩn bị kinh phí, các yếu tố đảm bảo và vận động quà tặng cho đại biểu; ban hành 2 thông báo hướng dẫn chi tiết các nội dung hoạt động, các phần thi và công tác hậu cần đảm bảo trong Hội trại; chuẩn bị nội dung và kịch bản chi tiết của Hội trại; tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí Trung ương tại Hà Nội để thông tin về Hội trại; bình chọn 189 tình nguyện viên, thanh niên chữ thập đỏ xuất sắc để Trung ương Hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; thành lập Ban Giám khảo các phần thi¹.

¹ Phần thi Trang trí trại và Kỹ năng tuyên truyền do Lãnh đạo Ban Truyền thông và Tình nguyện viên Trung ương Hội làm Trưởng Ban Giám khảo, các ủy viên gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCĐ Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cán bộ Trung ương Hội, Phần thi Kỹ năng Sơ cấp cứu do Lãnh đạo Ban

Các tỉnh, thành Hội đã triển khai kế hoạch, phối hợp lựa chọn đại biểu tham gia Hội trại và chọn lựa đề nghị khen thưởng đại biểu theo tiêu chuẩn quy định.

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI TRẠI

1. Thành phần tham dự Hội trại

Hội trại được tổ chức tại TP. Cần Thơ từ ngày 02- 04/8/2018 có sự tham gia của 530 đại biểu, trong đó có 511 đại biểu tình nguyện viên, thanh niên Chũ thập đồ đến từ 62/63 tỉnh, thành phố và 19 trại sinh đến từ 06 đoàn quốc tế: Lào, Campuchia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc. Trong đó đại biểu trong nước có 9,8% trại sinh dân tộc ít người; có 2,7% trại sinh Thiên chúa giáo, Cao đài, Phật giáo, 58,3% đại biểu nam, 41,7% đại biểu nữ, độ tuổi trung bình của trại sinh là 35.

Hội trại vinh dự được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với toàn thể trại sinh tham dự Hội trại cũng như đội ngũ tình nguyện viên, thanh niên Chũ thập đồ cả nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chũ thập đồ nói riêng và hoạt động nhân đạo nói chung.

Hội trại có sự tham dự của lãnh đạo 3 cơ quan phối hợp tổ chức Hội trại², lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ³ cùng đại diện các sở, ban, ngành, các cơ sở, các lực lượng của thành phố; các đại biểu quốc tế đại diện cho Ủy ban Chũ thập đồ quốc tế, Hội Chũ thập đồ Thụy Sĩ, Hội Chũ thập đồ Đức tại Việt Nam.

2. Các nội dung hoạt động chính của Hội trại

a) Các trại sinh đã tham dự Lễ dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Ninh Kiều; tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: Đi thăm, tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già, xây tặng 05 căn nhà Chũ thập đồ cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8, tham gia nhắn tin ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 với hơn 500 tin nhắn.

b) Hội trại đã tôn vinh, biểu dương và tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Chũ thập đồ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho 189 tình nguyện viên, thanh niên Chũ thập đồ xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chũ thập đồ.

c) Các trại sinh tham gia 02 Hội thảo chuyên đề: “Tình nguyện viên, thanh niên Chũ thập đồ tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu” và “Tình nguyện viên, thanh niên Chũ thập đồ tham gia công tác vệ sinh nước sạch trong tình huống khẩn cấp”. Qua hội thảo, các trại sinh có cơ hội cập nhật thông tin mới, bổ ích về tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa, vấn đề nước sạch vệ sinh môi trường trong nước và thế giới; nâng cao nhận thức và hiểu biết về hoạt động của Hội Chũ thập đồ Việt Nam trong các lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thảm họa, nước sạch vệ sinh; giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp để có những hành động trợ giúp thiết thực, hiệu quả hơn đối với cộng đồng.

² Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội làm Trưởng Ban Giám khảo, các ủy viên gồm đại diện Trung ương Đoàn, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh quân khu 9, các tập huấn viên Sơ cấp cứu Trung ương.

³ PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chũ thập đồ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCSS Hồ Chí Minh; đồng chí Ngô Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo

⁴ Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ.

d) Hội trại đã tổ chức các cuộc thi theo 09 cụm trại:

- *Thi trang trí trại*: các cụm trại trang trí hình ảnh hoạt động theo cụm tại nhà lều do Ban Tổ chức cung cấp và cư đại diện giới thiệu về các hoạt động nổi bật của Cụm. Kết quả: giải nhất thuộc về cụm 8; giải nhì thuộc về các cụm: 3,6; giải ba thuộc về các cụm: 1,2,9; giải khuyến khích thuộc về các cụm: 4,5,7.

- *Thi kỹ năng sơ cấp cứu*: giải nhất thuộc về cụm 6; giải nhì thuộc về cụm: 4,9; giải ba thuộc về cụm: 2,3,8; giải khuyến khích thuộc về cụm: 1,5,7.

- *Thi kỹ năng tuyên truyền*: mỗi cụm tham gia 3 phần thi: Chào hỏi, Tiểu phẩm và Hùng biện. Kết quả: giải nhất thuộc về cụm 2; giải nhì thuộc về các cụm: 4, 9; giải ba thuộc về các cụm: 3,6,7; giải khuyến khích thuộc về cụm: 1,5,8.

e) Ra mắt Mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc (Vietnam Red Volunteer) gồm 50 thành viên nòng cốt được tuyên chọn từ các tỉnh cụm Tây Bắc sông Hậu, được trang bị một số kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng hỗ trợ nhân đạo khi gặp thiên tai, tham họa để trở thành một lực lượng phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp. Từ đây, Mạng lưới sẽ tiếp tục phát triển, lan rộng tới cộng đồng, tham gia trợ giúp tích cực cho các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng, vì cộng đồng.

g) Trong khuôn khổ Hội trại, các trại sinh cũng đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ, học hỏi thông qua các hoạt động ngoại khóa như: Tổ chức các trò chơi vận động, dân vũ, tham quan Chợ Nổi Cái Răng.

3. Công tác truyền thông, phối hợp và đảm bảo Hội trại

a) *Công tác truyền thông*: Trong thời gian diễn ra Hội trại, hơn 30 cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên, biên tập viên đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm, dõi theo suốt hành trình Hội trại để kịp thời tuyên truyền kết quả và hoạt động của Hội trại tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đã có 33 tin, bài phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương đưa tin về Hội trại, trong đó trên chương trình thời sự VTV1 buổi 19h00 ngày 3/8 đưa tin về Hội trại, Chương trình Chào buổi sáng ngày 30/7 đưa tin mục sự kiện tuần Các kênh truyền thông, báo chí của Hội, Đoàn thanh niên và ngành Giáo dục đã cử phóng viên tham dự, theo dõi và đưa tin Hội trại.

Trước Hội trại đã ban hành bộ công cụ truyền thông trực quan và mạng xã hội, web, tài liệu cho báo chí (các mẫu thiết kế phong trang trí, phướn dọc, băng rôn ngang, web banner, cover facebook, khung avatar, trailer, infographic, thông cáo báo chí); tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội trại với sự tham gia của hơn 30 đơn vị báo chí; Báo Nhân đạo và Đời sống xây dựng chuyên trang Hội trại, ra số báo chào mừng Hội trại tặng đại biểu.

b) *Công tác phối hợp*: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh⁴ đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả từ công tác chỉ đạo đến tổ chức thực hiện các nội dung của Hội trại. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Thành Hội, Thành Đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Công An, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, hệ thống các nhà khách: T80, T82, Đoàn 30 và Nhà khách Tây Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức chuẩn bị và triển khai tốt các nội dung tại Hội trại.

⁴ Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ một số hoạt động truyền thông Hội trại trên các kênh truyền thông báo chí của đơn vị, thiết kế một số ấn phẩm truyền thông, tổ chức một số hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể tại Hội trại.

b) Công tác hậu cần, an ninh và chăm sóc sức khỏe: Ban Tổ chức Hội trại chuẩn bị và triển khai công tác đảm bảo, cùng lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ các hoạt động và tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể về ăn, nghỉ, hoạt động cho các đại biểu, trại sinh; phối hợp với lực lượng y, bác sỹ, công an của thành phố bố trí cán bộ trực 24/24 h, xử lý kịp thời, đảm bảo về sức khỏe, an toàn về tài sản cho các đại biểu, trại sinh trong suốt thời gian diễn ra Hội trại.

c) Ban Tổ chức đã vận động một số nhà tài trợ hỗ trợ quà tặng cho đại biểu (balo, mũ, áo, ghế, sữa tắm) và nước uống cho đại biểu, trại sinh: Công ty TNHH nước giải khát Coca Cola Việt Nam, Công ty cô phần chân nuôi C.P.Việt Nam, Công ty TNHH P&G Việt Nam, Công Ty Cô Phần Allunee, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Qui Phúc, Công ty Nano Phạm Gia.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua 03 ngày hoạt động sôi nổi, đoàn kết, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V đã diễn ra an toàn, lành mạnh, ấn tượng, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nội dung, chương trình đã đề ra. Có thể nói, thông qua các hoạt động tại Hội trại, các đại biểu, trại sinh có dịp thể hiện vai trò, sức trẻ, kỹ năng sinh hoạt tập thể, giao tiếp quốc tế, sự chia sẻ cộng đồng qua nhiều hoạt động lý thú và bổ ích. Hội trại đã tôn vinh các giá trị nhân đạo của lực lượng tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ: là dịp chia sẻ, học tập kinh nghiệm bạn bè trong nước và quốc tế qua đó khích lệ, động viên và giáo dục lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, đồng thời tiếp tục khẳng định sự phát triển, vai trò nòng cốt và vị thế xã hội của lực lượng tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, Hội trại còn là dịp để bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước thông qua các hoạt động trong Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Hội trại đã tạo khí thế cho phong trào thi đua trong tình nguyện viên, thanh, thiếu niên và các cấp Hội, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hội, về Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và tại cộng đồng. Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ được bồi đắp thêm lòng nhân ái, được bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng về hoạt động tình nguyện viên, thanh, thiếu niên, về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

Thành công của Hội trại là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể với trách nhiệm cao của các địa phương (từ việc triển khai kế hoạch, đôn đốc, vận động kinh phí, chọn lựa đại biểu và chuẩn bị nội dung tham gia Hội trại); sự phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao của ba đơn vị tổ chức; tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các cụm trường, trại trường và các trường đoàn; kế thừa, phát huy kinh nghiệm tổ chức 4 lần tổ chức Hội trại trước. Ban Giám khảo, thư ký các phần thi làm việc công tâm, khách quan, vô tư với tinh thần trách nhiệm cao đã giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội trại hoàn thành tốt nội dung đề ra. Đặc biệt, Hội trại đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ về nhiều mặt của Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ, sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của Hội Chữ thập đỏ và các sở, ban, ngành của thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông mạnh mẽ đã làm cho Hội trại có sức lan tỏa sâu rộng hơn, thể hiện đậm nét giá trị nhân văn, nhân đạo trong mỗi hoạt động của Hội trại, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tuy vậy, Hội trại có một số hạn chế nhất định: Chương trình tổng thể vẫn còn có một số điểm chưa hợp lý. Các hoạt động triển khai ở nhiều địa điểm khác nhau, nơi ăn nghỉ bố trí giữa các đoàn cách xa nhau, do vậy ảnh hưởng đến thời gian, sự tham gia của trại sinh và kết quả của Hội trại; chưa có nhiều thời gian cho các hoạt động tập thể, giao lưu giữa các trại sinh tại trại, nhất là giao lưu quốc tế; công tác đảm bảo gặp lúng túng trong một số nội dung (bố trí nơi ăn, nghỉ, xe đưa đón đại biểu, trại sinh, quà tặng đại biểu...).

Các hạn chế nêu trên là do: Một số tỉnh, thành Hội lựa chọn đại biểu chưa đúng tiêu chí trại sinh do Ban Tổ chức Hội trại quy định; chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của các đoàn đại biểu, đơn vị phối hợp; công tác điều phối, phân công nhiệm vụ các thành viên tiểu ban chưa phát huy hết khả năng của từng thành viên, chưa rõ ràng, cụ thể.

Dù còn một số hạn chế nhưng có thể khẳng định, Hội trại Tình nguyện viên Thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V đã thành công tốt đẹp với nhiều điều bổ ích. Thành công nhất của Hội trại là các đoàn đại biểu, các cụm trại, các trại sinh đều đã thể hiện hết mình, vượt lên chính mình, với tinh thần chia sẻ, học hỏi, ủng hộ, cổ vũ hết mình cho phong trào chung của toàn Hội.

Trên đây là báo cáo kết quả Hội trại tình nguyện viên, thanh niên chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V. Ban Chỉ đạo Hội trại yêu cầu các tỉnh, thành Hội phối hợp các tỉnh, thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền về kết quả của Hội trại; quán triệt, triển khai thực hiện Thông điệp Hội trại đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ các địa phương; triển khai các mô hình, kinh nghiệm hay thu được từ Hội trại; tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa ba đơn vị trong các trường học và địa bàn dân cư, góp phần tiếp thêm sức mạnh mới, niềm tin mới, tạo bước phát triển mới trong phong trào tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ cả nước. ✓

Nơi nhận:

- Đ/c Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ;
- Các tỉnh, thành Hội; các ban, đơn vị TW Hội;
- Các tỉnh, thành Đoàn;
- Các Sở giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT Bộ GD&ĐT, TW Đoàn, TW Hội. *h*

TM. BAN CHỈ ĐẠO HỘI TRẠI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Xuân Thu
Chủ tịch Trung ương Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam